

## บทบรรณาธิการ

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี (ฉบับบัณฑิตศึกษา) ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2567 นี้ จัดทำขึ้นเป็นปีที่ 2 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ บุคลากร นักวิชาการอิสระ ตลอดจนนักศึกษา และเชื่อมโยงโลกแห่งวิชาการและวิชาชีพเข้าไว้ด้วยกัน รวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากกระบวนการวิจัยให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาสังคมส่วนรวม โดยมีบทความวิจัยและบทความวิชาการ ที่ได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์จำนวน 6 เรื่อง โดยแบ่งเป็นบทความวิจัยจำนวน 4 เรื่อง และบทความวิชาการจำนวน 2 เรื่อง ซึ่งบทความทั้งหมดได้ผ่านกระบวนการพิจารณาคุณภาพตามมาตรฐาน จากผู้ทรงคุณวุฒิ ตรงตามศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้องกับบทความจำนวน 3 ท่าน ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ทุกประการ

ปัจจุบันความยั่งยืนไม่เพียงมีนัยยะสำคัญเฉพาะในบริบทของการดูแลสิ่งแวดล้อม แต่ยังมีนัยยะสำคัญในบริบทของการพัฒนาอีกด้วย การพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้นมิใช่แนวคิดที่บอกให้รักษาหรืออนุรักษ์ทุกอย่างให้เหมือนเดิม หรือทำให้หยุดนิ่งเพื่อให้อยู่ต่อไป แต่ในทางตรงกันข้ามความยั่งยืนในบริบทของการพัฒนาจะเกิดขึ้นได้ ต้องอาศัยการปรับตัว และการเปลี่ยนแปลง และความเป็นพลวัต เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกัน การพัฒนาทางเศรษฐกิจเพื่อให้สังคมมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็ไม่แตกต่างกัน จำเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทหรือสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ในทางตรงข้ามหากไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคม เศรษฐกิจในปัจจุบันได้แล้ว องค์กรนั้นๆ ก็จะมีสูญเสียความยั่งยืนหรือขาดแต้มต่อในการดำเนินธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้ในระยะยาว และอาจจะล้มหายไปในที่สุด เมื่อองค์กรได้ปิดตัว ก็ย่อมส่งผลกระทบต่อภาพกว้างของระบบการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมให้ก้าวหน้าไปได้อีกมาก ดังนั้นเราไม่ควรปล่อยโอกาสในการสร้างความยั่งยืนให้สูญเปล่าไปโดยเปล่าประโยชน์ ในโลกที่ผู้ที่เร็วกว่าย่อมเป็นผู้ชนะ (Economy of speed)

ทางกองบรรณาธิการจึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี (ฉบับบัณฑิตศึกษา) นี้ โดยต้องขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบันที่เสียสละเวลากลับกรองบทความต่างๆ ขอขอบคุณนักวิจัยทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการเผยแพร่ผลงานดังกล่าว อันนำมาซึ่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาการต่อสาธารณชนต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุพงษ์ อินฟ้าแสง  
บรรณาธิการ